

ภาคผนวก

รายชื่อโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่อยู่ในความดูแลของ
หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2543 - มกราคม 2547)

ภาพรวมโครงการวิจัย

สถานภาพโครงการ				
เสร็จสัญญาแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (1)	อยู่ระหว่างการ พิจารณา (2)	อยู่ระหว่างการพัฒนา เอกสารเชิงหลักการ (3)	อยู่ระหว่างประสาน/ พัฒนาใจหายวิจัย (4)	อยู่ระหว่าง การเชื่อมต่อ (5)
แนวทางการฟื้นฟูการทำนาในพื้นที่พรุ ปากยอของชุมชนตำบลกะตุงน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี		แนวทางการหาทางเลือกประกอบ อาชีพโดยอาศัยทักษะการปักเย็บ ผ้าคลุมมมบ้านฮุตตวอ ตำบล โคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส	สร้างคุณค่าของปาล์มบังสุรย์ให้ กับชุมชน โดยผ่านกลุ่มเยาวชน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	การอนุรักษ์ศิลปะการแสดงในราช สองภาษาให้กับกลุ่มเยาวชน บ้านเชิงเขา ตำบลปลูกลาเกาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
แนวทางการพัฒนากลุ่มสตรีบุหงาดงกัล บ้านตะลิงะหะลือ ตำบลตะลิงะหะลือ อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา		การหาแนวทางแก้ปัญหาราคา หมวกกะปิเยาะที่ตกต่ำของกลุ่ม ผู้ผลิตหมวกยี่ห้อลินดา จังหวัด ปัตตานี	การอนุรักษ์ศิลปะการแสดงสีละ ให้กับกลุ่มเยาวชน อำเภอยิงอ จังหวัดนราธิวาส	การสร้างสำนึกร่วมของชุมชนให้ เห็นความสำคัญของการทำนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี
การบูรณาการหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิตติดาอีย กับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี 2544 ระดับช่วงที่ 1 (ป.1 - ป.3) และช่วงที่ 2 (ป.4 - ป.6) เพื่อเป็น หลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่น ของโรงเรียนอาลาวิยะห์วิทยา ตำบล เกาะปะเตะ อำเภอบันนังสตา ระยะที่ 1		การแสวงหาการมีส่วนร่วมของ เครือข่าย 16 ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองปัตตานีในการปรับปรุงด้าน การบริการของห้องสมุดเฉลิมราช กุมารี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	สุขอนามัยของสตรีวัยตั้งครรรภ์ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา	พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองมุสลิม ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี

สถานภาพโครงการ				
เห็นสัญญาแล้ว/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (1)	อยู่ระหว่างการ พิจารณา (2)	อยู่ระหว่างการพัฒนา เอกสารเชิงหลักการ (3)	อยู่ระหว่างประสาน/ พัฒนาวิทยุวิจัย (4)	อยู่ระหว่าง การเชื่อมต่อ (5)
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต น้ำบูดู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปะเสยะวอ ตำบลบางเก่า และ ตำบลตะลูน อำเภอสายบุรี จังหวัด ปัตตานี		สาเหตุของการไม่เข้ากลุ่มศึกษา ของนักเรียนในระบบการศึกษา- นอกโรงเรียน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี		ผ้าจวนตานี บ้านตำบล อำเภอ แม่ลาน จังหวัดปัตตานี
เติมชีวิตใหม่ให้เต็มคุณค่าจากอาชีพเสริม ในการบำบัดตนเองโดยการมีส่วนร่วมของ สมาชิก และทีมงานศูนย์บำบัดยาเสพติด (บ้านปากน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี		ตาดีกาปูลตัน จังหวัดยะลา		นกคุ้ม ตำบลตะโล๊ะทะเล อำเภอ รามันห์ จังหวัดยะลา
		การแสวงหาตลาดในประเทศ ของกลุ่มปักเย็บผ้าคลุมผม บ้านต้นหยงลิ้ม ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี		
5 โครงการ	-	6 โครงการ	5 โครงการ	5 โครงการ

สถานภาพโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการ (จำแนกรายโครงการ)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการวิจัย	ชื่อนักวิจัย	สถานะโครงการ	การดำเนินการของทีมประสาน
NIG4510002	พัฒนาการนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส	คุณปริญญา อุดมทรัพย์	สิ้นสุดโครงการ	(โครงการสนับสนุนจาก สกว. ฝ่าย 1 : นโยบายและความสัมพันธ์ข้ามชาติ)
PDG45S0001	แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิงบ้านสุโขงป่าแฉ่งจังหวัดปัตตานี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มมุสลิมะฮ์	คุณมรัยัม สามะ		ขยายเวลาเพื่อเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
PDG45S0003	การศึกษาเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรผ้ากระสอบ และหาทางเลือก ในการจัดตั้งตลาดนัดผ้ากระสอบที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	คุณภู่อันนุวาร์ ศรีระเด่น		ขยายเวลาเพื่อเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
PDG45SP0001	แนวทางการฟื้นฟูโรงเรียนตาติกา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น บ้านนิปีสุทะเล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	คุณตู่แวคอสิเยาะ กาแม		ขยายเวลาเพื่อเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
PDG45SP0002	รูปแบบการจัดการกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ กรณีบ้านราบอ ตำบลปิตุมติ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	คุณสะแลแม อาแวนิ		ขยายเวลาเพื่อดำเนินกิจกรรม เขียนรายงานความก้าวหน้า และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการวิจัย	ชื่อนักวิจัย	สถานะโครงการ	การดำเนินการของทีมประสาน
PDG45SP0003	การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก ผลหลุมพี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	คุณเวชา ชูสุวรรณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
PDG45SP0004	พัฒนาหลักสูตรตาดีกาชั้นอาลิฟ เครือข่าย ตาดีกาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	คุณบุญฤทธิ์ บือฮาเสง		ขยายเวลาเพื่อเขียนรายงานความก้าวหน้า และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
PDG46S0011	แนวทางการฟื้นฟูการทำนาในพื้นที่พยุบายอ ของชุมชนตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	คุณอาแว ตีเยาะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
RDG43S0001	หลักสูตรท้องถิ่นระดับอนุบาล โรงเรียน จริยอิสลามศึกษา (อนุสรณ์แห่งความดี) จังหวัดปัตตานี	คุณฟาฎิมะฮ์ แวสะมาแอ	สิ้นสุดโครงการ	
RDG44S0005	การจัดหาอาหารแก่เด็กและเยาวชนใน ศูนย์อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาเด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส มะนังตายอ จังหวัด นราธิวาส	คุณมาสกะ๊ะ หะยีอับดุลเลาะ	สิ้นสุดโครงการ	

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการวิจัย	ชื่อนักวิจัย	สถานะโครงการ	การดำเนินการของทีมประสาน
RDG44S0013	การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการทำกริชรามันห์ ตำบลตะโละหะลอล อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา	คุณตีพะลี อะตะนู	สิ้นสุดโครงการ	
RDG45S0004	หลักสูตรท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 แบบบูรณาการศาสนาอิสลามในรายวิชาสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2544	คุณทัศนีย์ อภิชาติ (1 มกราคม 2545 - 31 มีนาคม 2545) คุณมุฮัมมัดยะฟิร แวสะมาแอ (1 เมษายน 2545 - ปัจจุบัน)	ยุติโครงการ	
RDG45S0005	เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตรท้องถิ่น "ภูมิศาสตร์ชุมชน" อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	คุณปวีชา จันทร์บุรี		ขยายเวลาเพื่อเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
RDG45S0006	แนวทางการพัฒนากลุ่มสตรีบูหงาตุ่งกัล บ้านตะโล๊ะหะลอล ตำบลตะโล๊ะหะลอล อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา	คุณนูรีเยะ ตาลอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
RDG45S0015	การจัดตั้งตลาดนัดฟรีเดย์ไทย-มาเลย์ (Thai - Malay Freeday Market) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	คุณอรุณ ไทยสนิท	สิ้นสุดโครงการ	

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการวิจัย	ชื่อนักวิจัย	สถานะโครงการ	การดำเนินการของทีมประสาน
RDG46SP0007	เดิมชีวิตใหม่ให้เต็มคุณค่าจากอาชีพเสริมในการบำบัดตนเองโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก และทีมงานศูนย์บำบัดยาเสพติด (บ้านปากน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	คุณนฤชา ศรีวิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
RDG46SP0008	การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน้ำบูดู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลปะเสยะวอ ตำบลบางเก่า และตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	คุณมะยูติน สماعيل	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
RDG46SP0009	การบูรณาการหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับอิบติดาอีย กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2544 ระดับช่วงที่ 1 (ป.1 - ป.3) และช่วงที่ 2 (ป.4 - ป.6) เพื่อเป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่น ของโรงเรียนอาลาวิเยะหวิทยา ตำบลตานะปะเตะ อำเภอบันนังสตา ระยะที่ 1	คุณมุฮัมมัด บิลหะยีอาบูบากา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	